

## Đoàn cán bộ cao cấp của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc thăm và làm việc tại Tổng cục Thống kê

Thực hiện chương trình hợp tác song phương giữa Cơ quan Thống kê Hàn Quốc (KOSTAT) và Tổng cục Thống kê Việt Nam (TCTK), trong các ngày từ 11 đến 15 tháng 11 năm 2013, Đoàn cán bộ cao cấp của KOSTAT có chuyến thăm và làm việc với TCTK. Đoàn cán bộ cao cấp của KOSTAT gồm ông Kang Changick, Tổng cục trưởng Cục Quản lý điều tra, trưởng đoàn; ông Song Seongheon, Vụ trưởng vụ Hỗ trợ Điều tra; ông Kwon Taewon, Phó Vụ trưởng vụ Tổng điều tra Dân số; ông Ahn Sangyong, Trợ lý Vụ trưởng, cán bộ quản lý hành chính.

Sáng 11 tháng 11 năm 2013, ông Nguyễn Văn Liệu, đại diện Lãnh đạo TCTK, đã có buổi tiếp đón xã giao Đoàn cán bộ cao cấp của KOSTAT tại trụ sở cơ quan TCTK. Tham dự buổi tiếp đón còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan TCTK.

Trong các ngày làm việc, hai bên sẽ tập trung trao đổi về các nội dung liên quan tới hoạt động thống kê mà mỗi nước đã và đang tiến hành. Về phía KOSTAT, các nội dung: (1) Giới thiệu Tổng điều tra Dân số năm 2010 qua internet của Hàn Quốc; (2) Tổ chức của Hệ thống hỗ trợ Điều tra của Hàn Quốc; (3)



Giới thiệu về Tổng điều tra Nông thôn và Thủy sản năm 2011 của Hàn Quốc. TCTK tập trung vào các nội dung: (1) Giới thiệu Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009 ở Việt Nam; (2) Giới thiệu Chương trình Điều tra Thống kê Quốc gia của Việt Nam; (3) Giới thiệu Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2011 của Việt Nam; và (4) Trao đổi về công tác thống kê địa phương với cục thống kê Bắc Ninh và cục thống kê Quảng Ninh.

Chuyến thăm và làm việc lần này của Đoàn cán bộ cao cấp của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc là cơ hội để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa KOSTAT và TCTK trong thời gian tới.

Nguồn: <http://www.gso.gov.vn>

## Lễ khai giảng lớp tập huấn

### “Khóa đào tạo lập bảng IO để phân tích kinh tế vĩ mô”

Sáng ngày 11 tháng 11 năm 2013, tại quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng, Tổng cục Thống kê (TCTK) phối hợp với Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Lễ Khai giảng lớp tập huấn về “Khóa đào tạo lập bảng IO để phân tích kinh tế vĩ mô”. Lớp học được tổ chức từ ngày 11-

15/11/2013, đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển thống kê giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030”.

Tham dự Lễ Khai giảng có ông Ramesh Kolli – Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Ấn Độ - giảng viên lớp học; Ông Bùi Trinh – Chuyên viên vụ



Hệ Thống Tài khoản Quốc gia (TKQG) - làm trợ giảng; Ông Vũ Thanh Liêm – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; Ông Hà Quang Tuyên - Vụ trưởng Vụ Thống kê Hệ thống Tài khoản Quốc gia và các học viên đến từ các đơn vị thuộc Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Ngân sách Nhà nước, Trung tâm Dự báo quốc gia, các đơn vị thuộc cơ quan TCTK và một số Cục Thống kê, trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Lễ khai giảng, Ông Vũ Thanh Liêm – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, đã nhấn mạnh sự quan tâm của Lãnh đạo TCTK, Ban quản lý Dự án đến việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thống kê và vai trò của phân tích vĩ mô, đặc biệt là sử dụng IO. Ông kỳ vọng các học viên sẽ hoàn thành tốt khóa học này và trở thành những chuyên gia giỏi về IO của Thống kê Việt Nam.

Trong bài phát biểu của Ramesh Kolli, ông đã bày tỏ cảm ơn sự tín nhiệm của Lãnh đạo TCTK, Ban quản lý Dự án, UNDP đã mời tham gia giảng dạy lớp học này và cũng nhắc nhở tất cả các học viên tham gia lớp học với thái độ nghiêm túc, ham học hỏi đạt kiến thức về lập bảng IO cho phân tích kinh tế vĩ mô một cách hiệu quả nhất.

Nguồn: <http://vienthongke.vn/>

## Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê tại Tokyo, Nhật bản

Thực hiện Quyết định số 1193/QĐ-TCTK ngày 22/10/2013, Đoàn công tác của Tổng cục do ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Tổng cục Thống kê Nhật bản (SBJ) từ ngày 28/10-02/11/2013. Ngài Masahito Sue Tổng cục trưởng SBJ tiếp ông Nguyễn Văn Đoàn và các thành viên của đoàn công tác. Trong bài phát biểu của mình, Ngài Masahito Sue đã rất vui mừng Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO) đến trao đổi kinh nghiệm với SBJ và mong muốn quan hệ hợp tác giữa SBJ và GSO, Cộng đồng Thống kê ASEAN nói riêng và hai quốc gia nói chung ngày càng phát triển. Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng đã cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình, chu đáo của SBJ và cá nhân ngài



Masahito Sue, Tổng cục trưởng SBJ. SBJ đã hỗ trợ GSO một số lĩnh vực (hỗ trợ chuyên gia về Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp đầu tiên của Việt Nam (1995); hỗ trợ kỹ thuật cho thống kê dân số (2002)...). Điểm lại những nội dung đã trao đổi trong cuộc gặp gần đây nhất giữa 02 nhà lãnh đạo đứng đầu hai cơ quan Thống kê tại Tokyo (2012);

Hội nghị thống kê thế giới diễn ra tại TP Đà Nẵng, Việt Nam (2014); và các hoạt động diễn ra tại Lễ hội văn hóa 40 năm Nhật Bản - Việt Nam tại Việt Nam (2013). Hai bên đều mong muốn sự hợp tác song phương giữa SBJ và GSO được thiết lập và không ngừng phát triển cùng với quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.

Tiếp theo, SBJ đã giới thiệu tổng quan về Hệ thống thống kê Nhật Bản (theo mô hình thống kê

phân tán), Hệ thống tổ chức của SBJ (không có cơ quan thống kê ở các tỉnh, thành phố), Hội đồng thống kê quốc gia, Hệ thống bảo đảm chất lượng thống kê. Đoàn công tác tìm hiểu sâu về Hệ thống đảm bảo chất lượng thống kê của SBJ cũng như Hội đồng Thống kê quốc gia Nhật Bản, để có thể đề xuất, áp dụng ở Việt Nam. Đoàn cũng đến thăm Kho lưu trữ phiếu điều tra và Bảo tàng thống kê Nhật Bản.

Nguồn: <http://vienthongke.vn/>

## Hội nghị đào tạo thống kê tại các trường đại học: Kinh nghiệm trong nước, quốc tế và định hướng tương lai

Tại Hà Nội trong hai ngày 13 và 14 tháng 11 năm 2013, Tổng cục Thống kê (TCTK), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với Văn phòng Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tổ chức Hội nghị “Đào tạo thống kê tại các trường đại học: Kinh nghiệm trong nước, quốc tế và định hướng tương lai”. Tham dự Hội nghị có sự tham gia của khoảng 150 đại biểu đến từ các bộ, ban ngành, các trường đại học, các cơ quan phát triển quốc tế và đại diện đến từ một số tỉnh, thành trên cả nước.

Trong bài phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhấn mạnh: “Nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn của người làm thống kê được xác định là một trong những ưu tiên hàng đầu để thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Một trong những giải pháp nhằm nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn của cán bộ thống kê là nâng cao chất lượng đào tạo thống kê tại các trường đại học và gắn kết mối quan hệ giữa đơn vị đào tạo



chuyên ngành thống kê và cơ quan sử dụng nguồn nhân lực được đào tạo”. Cũng tại phiên khai mạc, bà Trần Thị Vân, đại diện UNFPA tại Việt Nam, đã chia sẻ “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê cũng chính là góp phần nâng cao chất lượng số liệu thống kê ở tất cả các lĩnh vực, nhằm đưa ra các bằng chứng tin cậy cho việc xây dựng và giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách phát triển của Việt Nam. Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và trong nước về đào tạo thống kê sẽ là cơ hội tuyệt vời giúp cho chúng ta biết Việt Nam đang ở đâu và sẽ phải làm gì để theo kịp các nước trong lĩnh vực này”.

Hội nghị được chia ra 5 phiên làm việc, mỗi phiên họp đi sâu vào trình bày các nội dung:

Phiên 1. Khai mạc Hội nghị

Phiên 2. Vai trò lãnh đạo của thống kê trong phát triển và nhu cầu của xã hội

Phiên 3. Thực trạng và thách thức trong đào tạo thống kê tại Việt Nam và các nước

Phiên 4. Kinh nghiệm đào tạo thống kê trong nước và từ các quốc gia trên thế giới

Phiên 5. Khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thống kê ở Việt Nam

Tại Hội nghị, sau khi các đại biểu nghe phần trình bày các nội dung tham luận, ban tổ chức đã dành thời gian trả lời các câu hỏi, cùng thảo luận các vấn đề mà đại biểu quan tâm. Với những ý kiến đóng góp tâm huyết của những người đang làm công tác đào tạo nhân lực thống kê; đại diện các cơ quan, tổ chức đã và đang sử dụng nhân lực được đào tạo về thống kê chúng ta có quyền hy vọng trong thời gian không xa nguồn nhân lực chuyên sâu về thống kê sẽ tăng cả về số lượng lẫn chất lượng.

Nguồn: <http://www.gso.gov.vn>

### **KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC THỐNG KÊ VIÊN (TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG)**

Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-VTKÉ ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, sáng 11/11/2013, Viện Khoa học Thống kê phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ đã tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Thống kê viên (Trình độ Đại học, Cao đẳng). Dự Lễ Khai giảng có đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ, Viện Khoa học Thống kê và đông đủ 69 học viên đến từ các đơn vị của cơ quan TCTK, 07 Cục Thống kê tỉnh/Thành phố khu vực phía Bắc và một số đơn vị Thống kê Bộ Ngành.

Đây là lớp học tiếp theo của năm 2013 thuộc đề án Đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực của những người làm công tác thống kê thuộc Hệ thống thống kê tập trung, nằm trong chương trình hành động của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Lớp học với sự tham gia giảng dạy của các Chuyên gia đến từ các Vụ nghiệp vụ của Tổng cục



Thống kê, sẽ bồi dưỡng các kiến thức Thống kê theo từng lĩnh vực cho các học viên là những người đang làm công tác thống kê của Hệ thống thống kê nhà nước, chuẩn bị tham gia kỳ thi chuyển ngạch Thống kê viên mà Tổng cục Thống kê sẽ tổ chức trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Đoàn Viện trưởng Viện KHTK và ông Trần Duy Phú Vụ trưởng Vụ TCCB tham gia khai giảng.

Nguồn: <http://vienthongke.vn/>

## LỄ BẾ GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN CHO CÁN BỘ THỐNG KÊ VIỆT NAM

Ngày 18/10/2013, Viện Đào tạo Thống kê Hàn Quốc (STI) phối hợp với Viện Phát triển Quốc tế Hàn Quốc (KIDI) đã tổ chức Lễ Bế giảng Khóa đào tạo giảng viên cho cán bộ Thống kê Việt Nam. Đây là khóa học thứ tư và là khóa học cuối cùng của năm 2013 nằm trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực cán bộ và Quản lý Hệ thống Đào tạo Thống kê Việt Nam” do Cơ quan Thống kê Hàn Quốc (KOSTAT) tài trợ. Viện trưởng Viện Đào tạo Thống kê (STI), ông Bongho Choi; Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, bà In-sook Jung; Chủ tịch KIDI, bà Kang Myoung-ok; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Văn Liệu cùng một số lãnh đạo các đơn vị của Tổng cục Thống kê đã đến tham dự buổi lễ.

Khóa học lần này được chia thành 2 lớp (chuyên về thu thập thông tin thống kê và chuyên về phân tích dự báo thống kê) với tổng số 36 chuyên đề và báo cáo cuối khóa, được thực hiện từ 30/09/2013 đến 18/10/2013. Các chuyên đề được thiết kế nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và hiện đại về Hệ thống Thống kê và đào tạo thống kê của Hàn Quốc; Lý thuyết chọn mẫu; Thiết kế Phiếu điều tra; Kỹ thuật xử lý phiếu điều tra không trả lời và dữ liệu thiếu; Sai số chọn mẫu và giảm thiểu sai số do chọn mẫu; Phân tích số liệu sử dụng phần mềm STATA; Đường truyền SQL và giới thiệu kho dữ liệu thống kê; Dịch vụ thông tin thống kê; Phân tích chuỗi thời gian và dự báo; Mô hình toán kinh tế và ứng dụng; Giới thiệu về các cuộc Tổng điều tra và điều tra thống kê tại Hàn Quốc... đây là một cơ hội tốt để học viên củng cố, bổ sung, vận dụng kiến thức mới



vào công tác giảng dạy về thu thập thông tin và phân tích dự báo, nâng cao kỹ năng phân tích tổng hợp, và cải thiện kỹ năng làm việc theo nhóm. Tham gia giảng dạy, hướng dẫn học viên là các giảng viên có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm của KOSTAT, STI, Ngân hàng quốc gia và một số Trường Đại học của Hàn Quốc. Ông Bongho Choi, Giám đốc STI đã trao chứng chỉ hoàn thành xuất sắc khóa học cho 16 học viên và có những nhận xét tốt về tinh thần, thái độ học tập của các học viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Liệu chúc mừng các học viên đã hoàn thành khóa học và đề nghị các học viên cần tiếp tục học tập, nghiên cứu tài liệu, vận dụng những kiến thức đã tiếp thu được vào công tác đào tạo thống kê. Phó Tổng cục trưởng cũng đánh giá cao chất lượng cũng như công tác tổ chức khóa học của KOSTAT và thể hiện mong muốn tiếp tục sự hợp tác với KOSTAT nói chung và STI nói riêng trong thời gian tới.

Nguồn: <http://vienthongke.vn/>